

Liên hệBà Đinh Đoàn Sao Kim – Trưởng phòng Quan hệ Truyền thông
ĐT: (84) 28 3828 7900 – Ext 266Email: saokim@shinhan.com
kimdinhsb@gmail.com**THÔNG CÁO BÁO CHÍ****NGÂN HÀNG SHINHAN PHỐI HỢP CÙNG VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN PHÒNG GIÁO DỤC HÀN QUỐC Ở NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM TỔ CHỨC CUỘC THI DIỄN KỊCH VUI HỌC TIẾNG HÀN CHO HỌC SINH CÁC TRƯỜNG THCS/THPT**

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 01 năm 2024 - Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam (“Ngân hàng Shinhan”) đã phối hợp cùng Văn Phòng Đại Diện Phòng Giáo Dục Hàn Quốc ở nước ngoài tại Việt Nam tổ chức Cuộc thi “Diễn kịch vui học tiếng Hàn” năm học 2023-2024 dành cho các trường THCS/THPT đào tạo tiếng Hàn tại Việt Nam, nhằm tạo cơ hội thể hiện và khuyến khích nâng cao năng lực tiếng Hàn của các học sinh trong việc đào tạo ngôn ngữ Hàn. Cuộc thi diễn ra từ ngày 11/01/2024 – 19/01/2024, thu hút hơn 55 đội đăng ký tham gia đến từ 06 trường THCS/THPT tại khu vực miền Bắc.

Theo đó, các đội học sinh của từng trường sẽ tranh giải Nhất/Nhì/Ba với phần tham gia tái hiện lại các hoạt cảnh trong phim truyền hình, phim điện ảnh Hàn Quốc bằng tiếng Hàn trong khoảng thời gian 10 phút. Tổng giá trị giải thưởng của cuộc thi lên đến 80.400.000 VND.

Hàn Quốc là một trong những điểm đến du học được các bạn học sinh lựa chọn nhiều nhất trong những năm gần đây, không chỉ bởi nền tảng giáo dục hiện đại mà còn vì môi trường sống, học tập thuận tiện, văn hóa giao tiếp thân thiện và hài hòa. Nắm bắt nhu cầu du học Hàn Quốc ngày càng gia tăng của các bạn học sinh, đặc biệt là các bạn học sinh cuối cấp thuộc các trường THPT, nhân dịp này, Ngân hàng Shinhan cũng giới thiệu đến các bạn học sinh sản phẩm K-Study du học Hàn Quốc như một kênh hỗ trợ việc chứng minh tài chính xin cấp visa du học Hàn Quốc trở nên dễ dàng và thuận lợi hơn.

Sản phẩm K-Study là một trong những sản phẩm tài chính nổi bật của Ngân hàng Shinhan từ lâu đã trở thành “người bạn đồng hành” đắc lực của du học sinh Việt Nam khi du học tại Hàn Quốc. Với những phản hồi tích cực từ phía khách hàng trong suốt thời gian qua, Ngân hàng Shinhan đã và đang đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động phát triển dòng sản phẩm tiện ích này.

Bên cạnh chức năng của một tài khoản giao dịch ngân hàng thông thường, sản phẩm K-Study được đồng hành khách hàng đón nhận bởi những ưu điểm vượt trội, đáp ứng hiệu quả nhu cầu thiết thực của du học sinh Việt Nam tại Hàn Quốc. Đặc biệt, khi cần gia hạn thẻ cư trú tại Hàn Quốc, du học sinh có thể chủ động truy cập Internet

banking hoặc ứng dụng Shinhan SOL Việt Nam của Ngân hàng Shinhan để lấy giấy xác nhận tiền gửi đảm bảo phí du học. Điều này giúp các bạn du học sinh đơn giản hóa các thủ tục và tiết kiệm thời gian hiệu quả. Bên cạnh đó, Ngân hàng Shinhan luôn có những chính sách ưu đãi về tỷ giá, nhằm hỗ trợ tối đa cho các bạn du học sinh.

VỀ NGÂN HÀNG SHINHAN VIỆT NAM

Ngân hàng TNHH Một Thành Viên Shinhan Việt Nam (“Ngân hàng Shinhan”) là ngân hàng trực thuộc Ngân hàng Shinhan Hàn Quốc – thành viên của Tập đoàn Tài chính Shinhan (Shinhan Financial Group - SFG). SFG là tập đoàn tài chính hàng đầu tại Hàn Quốc, được thành lập trên nền tảng của Ngân hàng Shinhan Hàn Quốc, Quỹ đầu tư Shinhan và Công ty Quản lý Đầu tư Shinhan. SFG được niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hàn Quốc (KRX) và Sở Giao dịch Chứng khoán New York (NYSE).

Từ năm 1993, Ngân hàng Shinhan đã có đại diện thương mại tại Việt Nam dưới hình thức văn phòng đại diện đầu tiên tại TP. Hồ Chí Minh. Sau 30 năm thành lập và phát triển, Ngân hàng Shinhan đã mở rộng mạng lưới hoạt động khắp miền Bắc, Trung và Nam. Hiện nay, Ngân hàng Shinhan cung cấp danh mục các sản phẩm đa dạng và giải pháp tài chính ưu việt cho cả khối khách hàng cá nhân và doanh nghiệp.

Năm 2023, Ngân hàng Shinhan đón nhận liên tiếp ba giải thưởng danh giá từ các tổ chức quốc tế uy tín, bao gồm: Giải thưởng Ngân hàng bán lẻ nước ngoài tốt nhất Việt Nam do Tạp chí Global Business Review Magazine trao tặng; Giải thưởng Ngân hàng nước ngoài tốt nhất trong việc chuyển đổi số tại Việt Nam do Tạp chí International Business Magazine trao tặng và Giải thưởng Ngân hàng nước ngoài tốt nhất Việt Nam do Tạp chí World Economic trao tặng.

Để biết thêm các thông tin về Ngân hàng Shinhan Việt Nam, vui lòng truy cập:

Website: <https://shinhan.com.vn/>

Facebook: www.facebook.com/Shinhanbankvn/

Instagram: <https://www.instagram.com/nganhangshinhan/>